

ระเบียบการ

โครงการ “เทอย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”

การประกวดอ่านฟังเสียงและการพูดต่อหน้าสาธารณชน

(รอบคัดเลือกออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศประกวดตามปกติ)

ครั้งที่ ๕๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

เจ้าของโครงการ มูลนิธิทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ความเป็นมาของโครงการ จากการเปิดเวทีเพื่อจุดประกายด้านเอกลักษณ์ไทย ทั้งมารยาทไทย และการอ่านออกเสียงมากกว่า ๕๐ ปี และการจุดประกายทางความคิดให้เยาวชนได้ร่วมทีมร่วมกันคิดสร้างสรรค์โครงการเพื่อรณรงค์ต่อต้านการบูลลี่ภายในโรงเรียนในปี ๒๕๖๖ และในปี ๒๕๖๗ นี้ ทางมูลนิธิได้ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ “เทอย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๗ นี้ได้จัดการประกวด ทั้งด้านเอกลักษณ์ไทยทั้งมารยาทไทย การอ่านฟังเสียงและการพูดต่อหน้าสาธารณชน (Public Speaking) และด้านการต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ โครงการ “ไฟ-ฟ้า” โดยมูลนิธิทีบี เป็นกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งจุดประกายให้เยาวชนและชุมชนเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืบสู้สังคมไทย จึงได้จัดกิจกรรม “การประกวดอ่านฟังเสียง (การอ่านบทร้อยแก้ว) ระดับ ป.๑ - ป.๖ และการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชน ระดับ ม.๑ - ม.๓ และ ม.๔ - ม.๖” เพื่อจุดประกายการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องในระดับประถม และในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ตระหนักว่าทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชนเป็นทักษะสำคัญในชีวิตที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามารถในการนำเสนอในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพดี จึงได้จัดการประกวดภายใต้ชื่อโครงการ “เทอย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครั้งที่ ๕๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ทางมูลนิธิทีบีเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเยาวชนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องซึ่งควรฝึกฝนกันมาตั้งแต่ระดับประถม และในระดับมัธยมเพื่อเป็นการจุดประกายและเสริมสร้างทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชนซึ่งจะเป็นอีกทักษะที่สำคัญ ช่วยทำให้เยาวชนในระดับมัธยมเตรียมตัวให้พร้อมก้าวสู่การศึกษาระดับที่สูงขึ้นและพร้อมสำหรับทักษะเพื่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสเข้าถึงเวทีการประกวดในวงกว้าง ทางโครงการฯ จึงได้จัดการประกวดรอบคัดเลือกในรูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยแอปพลิเคชัน Zoom (Application Zoom) ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงการประกวดได้ทั่วประเทศ โดยการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะจัดการประกวดในรูปแบบ และมาตรฐานที่ให้ผู้ประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือกเดินทางมาประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ สำนักงานใหญ่ จตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน ๕ คนตามประเภทการประกวด

ระดับการประกวด แบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น ๓ ระดับการศึกษา คือ

การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ ป.๑ - ป.๖ ประเภท เดี่ยว ชาย และ หญิง

หมายเหตุ ระดับประถม จะนับรวม ป.๑ - ป.๖ รวมเป็น ระดับเดียว

การประกวดพูดต่อหน้าสาธารณชน ระดับ ม.๑ - ม.๓ ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช. ประเภทเดี่ยว ไม่แบ่ง ชาย หรือ หญิง

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดอ่านฟังเสียงและการพูดต่อหน้าสาธารณชน

๑. นักเรียนทั้งชายและหญิง
๒. ศึกษาอยู่ในโรงเรียน / วิทยาลัย โดยผู้บริหารสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
๓. การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ ป.๑ - ป.๖ ประเภท เดี่ยว การประกวด แบ่งเป็น ชาย และ หญิง แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้ประกวด ชาย และ หญิง ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าประกวด
๔. การประกวดพูดต่อหน้าสาธารณชน ระดับ ม.๑ - ม.๓ และ ระดับ ม.๔ - ม.๖ ประเภทเดี่ยว ไม่แบ่ง ชาย หรือหญิง แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้ประกวดชาย หรือ หญิง แต่ละระดับไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าประกวด
๕. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษามีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดได้ทุกระดับตามที่มีการเปิดการเรียนการสอน
 - ๕.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดับ ป.๑ - ม.๖ และ ปวช.
 - ๕.๒ ขอความร่วมมือจัดส่งนักเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดิม เข้าประกวดในระดับเดิม ในการประกวดประเภทนั้น ๆ ยกเว้นการประกวดพูดต่อหน้าสาธารณชนซึ่งถือเป็นการประกวดใหม่ และผู้เข้าประกวดสามารถเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ประเภทการประกวด
๖. หลังจากสมัครแล้วหากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือกในกรณีมีเหตุจำเป็น ครู / อาจารย์สามารถแก้ไขรายชื่อได้เอง ก่อนการประกวดอย่างน้อย ๕ วัน หากเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศแล้ว ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพราะเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล หากเปลี่ยนแปลงถือว่าสละสิทธิ์

ขั้นตอนและช่องทางการสมัคร

๑. กรณีที่คุณครูเข้าร่วมโครงการฯ เป็นปีแรก ครูผู้สอนต้องสมัครเป็นสมาชิกทาง www.tee.org.th ให้เรียบร้อย กรณีเคยสมัครและเคยส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนแล้ว ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลล่าสุด โดยทั้งครูที่เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรกและครูที่เคยส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนแล้ว ขอให้อ่านรายละเอียด ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และการยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ และคลิก “ยินยอมเข้าร่วมโครงการ” ก่อน ถึงจะเข้าระบบได้ เมื่อครูผู้สอนกรอกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ระบุอีเมลของนักเรียนผู้เข้าประกวดแต่ละคนให้ครบ เช่น เข้าร่วมประกวด ๑๐ คน ต้องระบุอีเมลของเข้าผู้ประกวดที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ผู้เข้าประกวดแต่ละคนใช้รับโจทย์และรับลิงก์สำหรับเข้าห้องประกวดในแอปพลิเคชัน Zoom (Application Zoom) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประกวด วันและเวลาการประกวดผ่านทาง www.tee.org.th ในวันที่จันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ครูจะต้องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่าน กรอกข้อมูลและลงนามเพื่อให้ความยินยอมให้ผู้เข้าประกวดเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้นำมาส่งคืน เพื่อครูจะได้นำใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.teoyangthai.com พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของครู/อาจารย์ที่เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ จึงจะถือว่าการสมัครเข้าร่วมการประกวดของผู้ประกวดแต่ละคนสมบูรณ์

๒. วัน เวลา รับสมัคร เปิดรับใบสมัครพร้อมส่งรายละเอียดผู้ประกวดให้เสร็จสิ้นถึงวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๓. เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เข้าประกวดที่จะเป็นผู้บันทึกภาพเคลื่อนไหวของตนเองเข้าใจขั้นตอนทั้งหมด โครงการฯ เปิดให้ทดลองใช้ระบบ ตั้งแต่การรับโจทย์ด้วยการ Log in เข้าสู่เว็บไซต์โครงการฯ เพื่อพิมพ์ไฟล์ที่แนบส่งใช้เป็นข้อสอบ รวมไปถึงการคลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่ห้องประกวดในแอปพลิเคชัน ชูม (Application Zoom) เพื่อทดลองระงับการตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพกับนักเรียนผู้เข้าประกวด และขั้นตอนการบันทึกภาพ - เสียงการประกวด และการประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวันเวลาที่กำหนดในตารางแนบ โครงการฯ อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากนักเรียนผู้เข้าประกวดเข้าทดสอบระบบได้อีก ๒ คน ในวันที่ทำการทดสอบระบบ เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในโรงเรียนสามารถช่วยได้หากเกิดข้อสงสัย เพื่อทดสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณภาพ เสียง รวมถึงความคมชัด และระดับเสียงก่อนเริ่มการประกวดจริง แต่ไม่อนุญาตให้มีผู้ใดอยู่ในห้องขณะประกวดจริง

*** ในวันทดลองใช้ระบบและวันประกวดจริงผู้ประกวดสามารถเข้าระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านเอง ในช่องที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโครงการฯ เป็นผู้บันทึกภาพและเสียงการประกวดด้วยตัวเองโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ชูม (Application Zoom) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, Android และ iOS ไว้ในอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เพื่อใช้ในการทดสอบระบบและใช้ในการบันทึกการประกวดผ่านระบบออนไลน์***

๔. ประกาศรายชื่อ วัน เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบ และการประกวดรอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น

๕. การประกวดอ่านฟังเสียง (ระดับ ป.๑ - ป.๖) เมื่อถึงวันและเวลาการประกวดตามที่กำหนด ผู้เข้าประกวดอ่านฟังเสียงสามารถเข้าดูโจทย์ข้อสอบผ่านทาง www.teoyangthai.com โดยการ Log in เข้าสู่ระบบด้วยการกรอกอีเมลของผู้เข้าประกวด และรหัสผ่านที่กำหนดเอง ในช่องที่กำหนด และสามารถพิมพ์โจทย์ออกมาเพื่อใช้ฝึกซ้อมและเตรียมการประกวดภายในเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดภายในเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

๕.๑ พิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมาเพื่อฝึกซ้อม โดยพยายามพิมพ์โจทย์ในระยะเวลาอันสั้น ที่สุด พร้อมฝึกซ้อมภายในระยะเวลา ๗ - ๑๐ นาที และเข้าห้องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ชูม (Application Zoom) และทำการอ่านบทร้อยแก้วที่ได้รับให้จบในระยะเวลาประมาณ ๔ - ๕ นาที

๕.๒ ผู้เข้าประกวดแต่ละคนจะสามารถเข้าสู่ห้องการประกวดผ่านทาง www.teoyangthai.com เว็บไซต์เดียวกับที่ได้รับข้อสอบ เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน ชูม (Application Zoom) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

๕.๓ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะบันทึกภาพใน**แวนอนครั้งตัว** ตั้งแต่ระดับอกขึ้นไป ในระยะใกล้ (ในช่วงไม่เกิน ๖๐ - ๗๐ ซม.) เพื่อให้สามารถบันทึกเสียงและภาพได้อย่างชัดเจนตลอดช่วงการประกวด

๕.๔ เมื่อทำการประกวดเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม “Leave” และ “Leave Meeting” ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบน หรือ ขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น

๕.๕ ขั้นตอนทั้งหมดตามข้อ ๕.๑ - ๕.๔ จะต้อง**ทำให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา ๒๐ นาที นับจากเวลาประกาศข้อสอบ** ตามที่กำหนดเท่านั้น ****ผู้ประกวดสามารถเข้าห้องประกวดได้ก่อนเริ่มการประกวดอ่านบทร้อยแก้วโดยกรรมการจะนับเวลาเฉพาะในช่วงเวลาประกวดเท่านั้น**** หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด โดยผู้เข้าประกวดสามารถใช้ไมค์ คลิปไมค์ เป็นอุปกรณ์ช่วยบันทึกเสียงได้

๖. การประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชน (ระดับ ม.๑ - ม.๖) เมื่อถึงวันและเวลาการเปิดใจθυการประกวดตามที่กำหนด ผู้เข้าประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนสามารถเข้าดูโจทย์ข้อสอบผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โดยการ Log in เข้าสู่ระบบด้วยการกรอกอีเมลของผู้เข้าประกวดและรหัสผ่านที่กำหนดเอง ในช่องที่กำหนด ทางโครงการฯ จะเปิดใจθυและให้เวลาผู้เข้าประกวดได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และเตรียมตัวประกวดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยไม่จำเป็นต้องมี presentation ประกอบใด ๆ และเมื่อถึงวัน-เวลาการประกวดที่กำหนด ผู้เข้าประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดภายในเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

๖.๑ เข้าห้องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) และทำการพูดตามบทที่เตรียมมาให้จับในระยะเวลาไม่เกิน ๓ นาที โดยไม่จำเป็นต้องมี presentation ประกอบการพูดใด ๆ

๖.๒ ผู้เข้าประกวดแต่ละคนจะสามารถเข้าสู่ห้องการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com เว็บไซต์เดียวกับที่ได้รับข้อสอบ เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

๖.๓ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะบันทึกภาพใน**แวนอนครั้งตัว** (ตั้งแต่ระดับอกขึ้นไป) เพื่อให้สามารถบันทึกเสียงและภาพที่ใช้สื่อสาร และแสดงออกได้อย่างชัดเจนตลอดช่วงการประกวด

๖.๔ เมื่อทำการประกวดเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม “Leave” และ “Leave Meeting” ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบน หรือ ขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น

๖.๕ ขั้นตอนทั้งหมดตามข้อ ๖.๑ - ๖.๔ จะต้อง**ทำให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา ๑๐ นาที นับจากเวลาเข้าระบบสอบ** ตามที่กำหนดเท่านั้น ****ผู้ประกวดสามารถเข้าห้องประกวดได้ก่อนเริ่มการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนโดยกรรมการจะนับเวลาเฉพาะในช่วงเวลาประกวดเท่านั้น**** หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด โดยผู้เข้าประกวดสามารถใช้ไมค์ คลิปไมค์ เป็นอุปกรณ์ช่วยบันทึกเสียงได้

๗. ผู้เข้าประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชน สามารถเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าสาธารณชน ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งเข้ามาชมด้วยตัวเองที่ทีปี่ สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โดยลงทะเบียนจองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน www.เท่อย่างไทย.com และรับชมผ่านช่องทาง [ttb YouTube Live](https://www.youtube.com/watch?v=ttb) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. หรือบนเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com (โดยการเข้าร่วม ไม่มีค่าใช้จ่าย)

๘. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั่วประเทศ ๕ คน/ประเภทการประกวดในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โครงการฯ จะส่งจดหมายแจ้งผลการตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถึงผู้อำนวยการโรงเรียน / สถาบัน อีกช่องทางหนึ่ง

รางวัลสำหรับสถาบันและผู้เข้าประกวด

รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา แต่ละประเภท

รางวัลชนะเลิศ	ประกาศนียบัตรและ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	โล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิทีบี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (๓ รางวัล)	โล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิทีบี

รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด แต่ละประเภท

รางวัลชนะเลิศ	ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (๓ รางวัล)	ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท

ตรวจสอบผลการสมัคร วันและเวลาข้อมิใช้ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือกผ่านทาง

www.เทอย่างไทย.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๖๒-๐๗๐-๐๐๘๘, ๐๖๒-๐๗๐-๐๐๙๙ (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.)

ครูผู้สอนและผู้เข้าประกวดต้องตรวจสอบรายชื่อ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล และตัวสะกดให้ถูกต้อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้เรียบร้อยก่อนวันประกวด เพื่อพิมพ์ใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามรายชื่อที่ระบุในระบบโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์การเข้าร่วมประกวดที่หน้าข้อมูลสมาชิกได้ด้วยตนเอง หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น

ครูผู้สอนจะต้องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูลและลงนามเพื่อความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้นำมาส่งคืน เพื่อครูจะได้นำใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของครูผู้ส่งประกวดลงในหน้าที่กรอกใบสมัครผ่านทาง www.เทอย่างไทย.com จึงจะถือว่าการสมัครเข้าร่วมประกวดเสร็จสมบูรณ์

****เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เข้าประกวดทุกท่านคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (Application Zoom) ลำดับขั้นตอนและวิธีการประกวดทุกขั้นตอนพร้อมทั้งได้ทดสอบระบบ ตำแหน่งการวางอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ตำแหน่งการนั่งหรือยืนของผู้เข้าประกวดก่อนวันประกวดจริง โดยมีรายละเอียดวันและเวลาเปิดให้ทดลองใช้ระบบและการเข้าสอบโดยละเอียดผ่านทาง www.เทอย่างไทย.com โดยประกาศรายละเอียดวัน/เวลาเข้าทดสอบระบบในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗****

*****โครงการฯ มีความเชื่อใจในความตั้งใจดีและประพฤติปฏิบัติดีให้เป็นตัวอย่างที่ดีของครูผู้สอนต่อเยาวชนผู้เข้าประกวด โดยขอให้ครูผู้ฝึกสอนไม่ให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบ และขอให้ผู้เข้าประกวดทำการอัดคลิปด้วยตนเอง โดยไม่ขอคำแนะนำใดๆ จากครูผู้สอนหรืออุปกรณ์ใดๆ หลังได้รับโจทย์ข้อสอบแล้ว รวมทั้งไม่มีผู้ใดอยู่ในสถานที่ประกวดจนเสร็จสิ้น*****

ตารางสรุปวัน / เวลา ทดลองใช้ระบบและการประกวดอ่านฟังเสียง/ การพูดต่อหน้าสาธารณชน

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ช่วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รอบคัดเลือกประกวดผ่านระบบออนไลน์

	อบรม	
เพื่อให้ครูและผู้ประกวดมีประสบการณ์ในการใช้ระบบและการประกวดผ่านระบบออนไลน์ เปิดทดลองใช้ระบบเสมือนจริง	ระดับ ม.๑ - ม.๓ และ ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.	รับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าสาธารณชน วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ได้ที่ทีทีบีสำนักงานใหญ่ (จำนวนจำกัด) ชมผ่าน ttb YouTube Live หรือบนเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com
	ระดับชั้น	วันเวลาทดสอบระบบประกวดออนไลน์และวันประกวดรอบคัดเลือก
	ระดับ ป. ๑ - ๖ ระดับ ม.๑ - ม.๓ ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.	วันทดสอบระบบ วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
รอบคัดเลือก ประกวดออนไลน์	ระดับ ป. ๑ - ๖ ระดับ ม.๑ - ม.๓ ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.	วันประกวดรอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดละ ๕ คน/รุ่น วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

- **พิเศษสุด วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โครงการเปิดอบรมฟรี**
การพูดต่อหน้าสาธารณชน อบรมทั้งที่ทีทีบี สำนักงานใหญ่พหลโยธิน (จำนวนจำกัด โดยลงทะเบียนล่วงหน้า และวันอบรมเปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.)
- ลงทะเบียนรับชมผ่านช่องทาง ttb YouTube Live หรือบนเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
 - ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้หลังเข้าร่วมการอบรม

ตารางสรุปวัน / เวลา ทดลองใช้ระบบและการประกวดอ่านฟังเสียง/ การพูดต่อหน้าสาธารณชน (ต่อ)

โครงการ “เทอย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ช่วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เทอย่างไทย.com ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รอบชิงชนะเลิศ

ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าร่วมประกวดตามวันเวลาที่กำหนด

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ห้องออডিโตรียม ชั้นที่ ๗ ๓๐๐๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (ตรงข้ามสวนจตุจักร)	ระดับชั้น	วัน-เวลาประกวดรอบชิงชนะเลิศ อ่านฟังเสียงและการพูดต่อหน้าสาธารณชน
<u>การเดินทาง</u> รถไฟฟ้า BTS ทางออก ๔ หรือ รถไฟฟ้า MRTทางออก ๓	ระดับ ป.๑ - ป.๖ ระดับ ม.๑ - ม.๓ ระดับ ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.	วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายงานตัวตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ น.

หมายเหตุ รอบชิงชนะเลิศ ครูต้องนำผู้เข้าประกวดไปถึงสถานที่ก่อนการประกวด ๓๐ นาที โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวัน / เวลาการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์ใด ๆ โดยจะแจ้งล่วงหน้าผ่านอีเมลของครูผู้สมัครทราบล่วงหน้า